

BÀI NÓI CHUYỆN CỦA BÀ HUỲNH THỊ TRÚC NƯƠNG, ỨNG CỬ VIÊN CHỦ TỊCH CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM VÙNG HOA THỊNH ĐÓN

Thưa Quý vị, chúng tôi xin gửi lời chào trân trọng đến quý vị và cảm ơn Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH vùng Hoa Thịnh Đốn và Phụ Cận đã cho chúng tôi một cơ hội đến đây để tự giới thiệu mình và trả lời các câu hỏi mà quý vị sẽ đặt ra cho chúng tôi.

Trước hết xin tự giới thiệu: chúng tôi là Huỳnh Thị Trúc Nương, hiện đang là Ủy viên Văn Phòng Thường Trục Cộng đồng VN vùng Hoa Thịnh Đốn. Chúng tôi đã công bố trong một phiên họp mở rộng của Cộng Đồng là sẽ ra tranh cử trách vụ **“CHỦ TỊCH CỘNG ĐỒNG VN vùng HTĐ” nhiệm kỳ 2016-2018.**

Để khỏi làm mất thời giờ của Quý vị, chúng tôi xin vắn tắt trình bày Quan điểm, đường lối chính trị của cá nhân tôi và Chương trình làm việc nếu chúng tôi được Quý vị tín nhiệm bầu vào trách vụ Chủ Tịch Cộng Đồng VN vùng Hoa Thịnh Đốn.

Trước hết chúng tôi ngỏ lời biết ơn tất cả những vị đã sáng lập, đã từng là Chủ Tịch Cộng đồng VN HTĐ. Chúng tôi được biết Mục sư Trần Nhựt Thăng, vị Chủ tịch đầu tiên của Cộng đồng VN HTĐ, người đã đặt những viên đá đầu tiên cho nền móng Cộng đồng VN HTĐ, chúng tôi cũng được biết, ngay từ những ngày đầu tiên đó Cộng Đồng VN HTĐ đã tham gia diễn hành ngày Independence Day (July 4th) của Hoa Kỳ rồi đến những đời Chủ tịch khác đã thực hiện được Hai CỘT CỜ lớn và đẹp, đặt những bảng tên đường trong khu Thương mại Eden. Trong đó có sự đóng góp của Ông Nguyễn Văn Tân và Ông Bà Bùi Dương Liêm, những người cũng đang hiện diện ở đây, hôm nay. Cho đến những năm gần đây, với vị Chủ Tịch còn đương nhiệm là Ông Đoàn Hữu Định đã kết hợp với nhóm sinh viên Vietfest tổ chức những HỘI CHỢ VĂN HÓA VIỆT NAM với quy mô rất lớn hàng năm, lại còn kết hợp được với TỔ CHỨC CỰU CHIẾN BINH HOA KỲ GỐC VIỆT tạo nên một sắc thái mới trong sinh hoạt của Cộng Đồng. Một lần nữa chúng tôi chân thành cảm ơn tất cả những người đã góp công góp của để có được một Cộng Đồng VN vùng HTĐ lớn mạnh như ngày hôm nay.

Thưa Quý vị, Cộng Đồng VN vùng Hoa Thịnh Đốn là một Cộng đồng Người Việt Quốc gia, tỵ nạn cộng sản vì vậy sinh hoạt của người Việt Quốc gia vùng HTĐ không chỉ cố gắng hội nhập vào đời sống, hội nhập vào dòng chính của chính trị Hoa Kỳ mà còn phải thực hiện lý tưởng và mục tiêu quan trọng là đòi Tự do Dân Chủ Nhân Quyền cho Việt Nam và tiến tới giải trừ chế độ cộng sản để có một Việt Nam thật sự Độc Lập thật sự Tự do thật sự Dân chủ, một VN không lệ thuộc vào cộng sản Tàu phương bắc. Ngoài ra Cộng Đồng VN vùng Hoa Thịnh Đốn phải ý thức mình là trung tâm sinh hoạt chính trị của người Việt Quốc gia tại Hoa Kỳ nói riêng và cho Người Việt Quốc gia trên toàn thế giới nói chung vì Thủ đô

Hoa Thịnh Đồn là một trung tâm chính trị của Thế giới, là trái tim của Cộng Đồng người Việt Quốc gia tại hải ngoại.

Biểu tượng duy nhất để tập hợp, đoàn kết và bày tỏ quan điểm của người Việt Quốc gia tại hải ngoại đó là: “LÁ CỜ VÀNG BA SỌC ĐỎ”.

Thưa quý vị, trong một giai đoạn mà sự xâm nhập của cộng sản vào các sinh hoạt của Người Việt Quốc gia tại hải ngoại rất khốc liệt, thông qua Nghị Quyết 36 và với nguồn tài chánh dồi dào do bọn cầm quyền cộng sản cung cấp, để xác định đâu là cộng sản đâu là Quốc gia, chúng tôi đã có một NGỌN HẢI ĐĂNG soi đường.

Thưa Quý Vị nếu được Quý vị tín nhiệm bầu vào trách vụ Chủ Tịch Cộng Đồng HTĐ, mọi sinh hoạt của Cộng Đồng mà cần phải phân biệt đâu là Quốc gia, đâu là cộng sản, chúng tôi hoàn toàn dựa vào nhận định của LIÊN HỘI CỰU CHIẾN SĨ VNCH vì chúng tôi tin tưởng LIÊN HỘI là một tập hợp có lập trường Chính trị rõ ràng nhất, chống Cộng quyết liệt nhất và không bao giờ hòa hợp hòa giải với cộng sản. Ngoài ra chúng tôi sẽ MỖI MỘT CỐ VẤN ĐẶC BIỆT VỀ CHÍNH TRỊ, mà người đó PHẢI ĐÃ TỪNG HOẶC ĐANG SINH HOẠT trong LHCCS VNCH Vùng HTĐ.

Có một điều chúng tôi cần thưa thêm với quý vị là chúng tôi đã từ chối và sẽ không nhận bất cứ một sự tài trợ về tài chánh của bất cứ cá nhân hay tổ chức nào trong lúc tranh cử vì chúng tôi không muốn để cho mình bị gây ảnh hưởng hay lệ thuộc nếu đắc cử trách vụ Chủ Tịch Cộng Đồng VN HTĐ.

Cộng Đồng VN HTĐ phải là một Cộng Đồng độc lập trong mọi sinh hoạt. Nếu là Chủ Tịch Cộng Đồng chúng tôi sẽ hoan nghênh bất cứ sự tài trợ nào cho từng sinh hoạt cụ thể. Thí dụ như: Gây Quỹ giúp đỡ Thương Phế Binh VNVH còn trong nước, Tạo dựng một Trung Tâm sinh hoạt cho Người Việt Quốc gia vùng HTĐ, Xây dựng tượng đài chiến sĩ VNCH, Tổ chức Diễn Hành July 4th, Tổ chức tưởng niệm ngày Quốc hận 30/4, Tài trợ những lớp Việt Ngữ, Tài trợ những chương trình khuyến học...

Tuy nhiên chúng tôi khẳng định: Không bao giờ dấn chân lên các sinh hoạt thuộc quyền hạn và trách nhiệm của Liên Hội CCS VNCH. Cụ thể như những Chương trình Gây Quỹ giúp Thương Phế Binh VNCH. Nếu một Cá nhân, một tổ chức, một Trung Tâm Ca nhạc nào đó có lòng tài trợ Gây Quỹ cho Thương Phế Binh VNCH, chúng tôi sẽ giới thiệu họ làm việc trực tiếp với Liên Hội CCS. Cộng Đồng VN vùng HTĐ phải là một nhân tố tích cực giúp đỡ Liên Hội. Chúng tôi kêu gọi họ nếu thật sự có lòng thì hãy làm việc với bất cứ Ông Bà Chủ Tịch CĐ hay bất cứ Ông Bà Chủ Tịch Liên Hội nào.

Thưa Quý vị, trong thực tế, chúng tôi đã làm điều này. Xin kể ngắn gọn:

Hội Phụ Nữ chúng tôi được một Mạnh Thường Quân hào sảng hứa tài trợ cho một Chương Trình gây quỹ cho Thương Phế Binh VNCH tại vùng Hoa Thịnh Đồn. Ngay lập tức, chúng

tôi chuyển sinh hoạt này qua cho Ông CT và Bà Phó CT Liên Hội và sẵn sàng yểm trợ nếu Liên Hội yêu cầu. Nhưng Liên Hội đã để dành cho một chương trình gây quỹ khác.

Chúng tôi cũng khẳng định không bao giờ lấy “Credit” của các tổ chức khác, cụ thể là những chương trình đã và đang được thực hiện rất tốt trong vùng HTĐ như “Dạy Việt Ngữ”, “Chương Trình Khuyến Học”, v.v. Cộng Đồng VN HTĐ sẽ cộng tác và hỗ trợ tận tình chứ không tự nhận mình là người tổ chức hay sẽ làm.

Riêng vấn đề tạo dựng một Trung tâm Sinh Hoạt cho CĐ VN HTĐ.

Như quý vị đã biết trong mấy chục năm qua, các Vị Chủ tịch Cộng Đồng cũng như nhiều tổ chức khác đều có ước mong thành lập một Trung Tâm sinh hoạt cho Người Việt Nam trong vùng Thủ Đô HTĐ, có tổ chức đã thành lập rồi nhưng vẫn không giữ được, điều đó cho phép chúng tôi hiểu, đây là một việc không dễ dàng. Chúng tôi sẽ tiếp nối “ước mơ” và những gì mà các vị tiền nhiệm đã làm, chúng tôi ý thức Ban Chấp Hành Cộng Đồng mới phải cố gắng hơn nữa, phải tích cực hơn nữa, vận động phía Hoa Kỳ, vận động bà con đồng hương tiếp tay yểm trợ tinh thần cũng như vật chất để giấc mơ của chúng ta sớm trở thành hiện thực. Và chúng tôi có một lời kêu gọi, một lời nhắn nhủ những ai có khả năng giúp thực hiện một Trung Tâm Sinh Hoạt cho CĐ thì hãy giúp ngay từ bây giờ, không phân biệt và đợi ai là Chủ Tịch Cộng Đồng thì mới giúp và hãy giúp Cộng Đồng bằng một tinh thần **VÔ VỤ LỢI**.

Chúng tôi cũng được biết các vị Chủ Tịch Liên Hội, Chủ Tịch Cộng đồng đang vận động và tiến hành một **TUỶNG ĐÀI CHIẾN SĨ VNCH**, chúng tôi sẽ tiếp nối và cố gắng để nhiệm vụ này sớm hoàn thành.

***** III *****

Thưa Quý vị chúng tôi trân trọng và tiếp tục tất cả các sinh hoạt đã từng có trong các nhiệm kỳ của các vị Chủ Tịch Cộng Đồng tiền nhiệm. Chúng tôi luôn luôn tâm niệm, Cộng Đồng là **DÂN** và Liên Hội là **QUÂN**, **QUÂN** và **DÂN** như **CÁ** với **NUỚC** vì vậy Cộng đồng có nghĩa vụ hỗ trợ mọi sinh hoạt của Liên Hội và ngược lại Cộng Đồng cũng cần Liên hội giúp đỡ trong mọi sinh hoạt. Phải xem Liên Hội là xương sống của Cộng Đồng. Phải yểm trợ và nhiệt thành giúp đỡ sinh hoạt của các Hội Nhóm khác trong Cộng Đồng.

Sau đây chúng tôi xin phép trình bày những điểm **CHÍNH** trong **CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG** của chúng tôi nếu chúng tôi được sự tín nhiệm của Quý vị vào trách vụ Chủ Tịch Cộng Đồng VN vùng HTĐ.

1. Điểm ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là ĐOÀN KẾT trong Cộng Đồng Người Việt Vùng HTĐ, một điều đã không được chú ý thực hiện trong nhiều năm qua. Vấn nạn này đã làm giảm đi một nửa sức mạnh của CĐ người Việt vùng HTĐ.

BIỆN PHÁP THỰC HIỆN: Nếu đặc cử, chúng tôi cam kết sẽ mời người từng “tranh cử” với chúng tôi tham gia vào việc thành lập Ban Chấp Hành Cộng Đồng.

2. Ngăn chặn sự xâm nhập của cộng sản vào Tổ chức Cộng đồng.

BIỆN PHÁP THỰC HIỆN: Thưa quý vị, với nguồn tài chánh dồi dào do Cộng sản cung cấp, để thực hiện Nghị Quyết 36, cộng sản sẽ tìm mọi cách để xâm nhập vào tổ chức cộng đồng. Để ngăn chặn việc này, trước hết chúng ta phải luôn luôn có ý thức đề phòng, cẩn thận trước mọi mưu mô của kẻ xấu, lắng nghe mọi góp ý của đồng hương. Nếu có những dấu hiệu nghi ngờ, sẽ tham khảo ý kiến của Liên Hội, sẽ nhờ Văn Phòng Thường Trực của Cộng Đồng cho quyết định. Điều quan trọng nhất là phải giữ gìn sự đoàn kết trong sinh hoạt cộng đồng, nếu chúng ta chia rẽ, kẻ xấu sẽ dễ dàng lợi dụng, khai thác để phá hoại sinh hoạt cộng đồng.

3. Khuyến khích và thúc đẩy nhiều hơn để Cộng đồng tham gia vào những sinh hoạt Chính trị tại Hoa Kỳ (Xin phép được thưa thêm là Chúng tôi đã tham gia vào sinh hoạt chính trị Hoa Kỳ gần 10 năm nay).

BIỆN PHÁP THỰC HIỆN: Vận động đồng hương Việt Nam tham gia những cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ, hoặc đi “bỏ phiếu” hoặc “ứng cử” vào các vị trí Dân cử tại nơi địa phương mình cư trú mà không phân biệt Dân chủ hay Cộng Hòa. Thành lập một Ủy Ban Thông Tin hữu hiệu, Xin VPTT và BCH chấp thuận hỗ trợ tài chánh cho Ủy ban Thông tin này. Yêu cầu thu thập địa chỉ Email của đồng hương VN vùng HTĐ, càng nhiều càng tốt để thông tin trực tiếp và nhanh nhất đến đồng hương. Giải thích, cổ động và hướng dẫn bà con đồng hương là chỉ cần CHÚNG TA TÍCH CỰC đi bỏ phiếu mà không phân biệt Dân Chủ hay Cộng Hòa là đã giúp Cộng Đồng ta có một vị trí được tôn trọng trong chính giới Hoa Kỳ.

4. Giúp đỡ về mặt xã hội cho Đồng Hương trong Cộng Đồng và bà con tiểu thương buôn bán trong vùng.

BIỆN PHÁP THỰC HIỆN: Nhờ BÁO-ĐÀI phổ biến cho đồng hương một số PHONE khi cần có sự giúp đỡ nào đó về mặt xã hội. Cộng tác với các HỘI-NHÓM đang có sinh hoạt trong vùng để nhờ cùng giúp đỡ cho đồng hương.

Như quý vị đã biết, việc làm ăn của Tiểu Thương trong vùng HTĐ đều phải thuê mướn địa điểm, mấu chốt là phải cẩn thận khi ký hợp đồng thuê mướn. Vì vậy chúng tôi chỉ có thể giúp đỡ bằng cách hướng dẫn đến NGƯỜI CỔ VẤN trước khi ký hợp đồng. Nếu những rắc rối xảy ra sau khi đã ký hợp đồng, chúng tôi sẽ giới thiệu cho bà con những Luật sư chuyên môn. Ngoài ra những gì nằm trong khả năng của Cộng Đồng, chúng tôi sẽ cố gắng giúp đỡ cho đồng hương.

5. Vận động giới trẻ tham gia các sinh hoạt Cộng Đồng để chuẩn bị cho tương lai và có lực lượng kế thừa.

BIỆN PHÁP THỰC HIỆN: Thưa Quý vị, thật ra lớp đàn em con cháu của chúng ta đã hội nhập vào “main stream” từ lâu. Các em các cháu còn giỏi hơn chúng ta nhiều, thế hệ trẻ Việt Nam ngày nay đã và đang giữ nhiều vị trí quan trọng trong xã hội Hoa Kỳ, vấn đề chỉ là kêu gọi, lôi cuốn các em các cháu hãy trở về với cội nguồn dân tộc để giúp đỡ Cộng Đồng Việt Nam có một vị trí xứng đáng trong xã hội Hoa Kỳ. Muốn thế ngay từ bây giờ chúng ta phải để cho các em giữ những trọng trách trong Cộng đồng và sẽ kèm cặp để các em trưởng thành thêm về mặt chính trị.

Bước đầu chúng ta vẫn dựa căn bản trên “Tổ chức Vietfest của Sinh viên”, “Nhà Việt Nam”, “Hậu duệ của các gia đình Quân nhân”. Kêu gọi các nhóm TRẺ khác tham gia sinh hoạt Cộng Đồng nếu được VPTT chấp thuận. Sẽ ưu tiên dành những vị trí then chốt trong Ban Chấp Hành Cộng Đồng cho các thành phần Trẻ cụ thể là các em thế hệ U50 <nghĩa là dưới 50 tuổi>.

Thưa quý vị, dự tính và ước mơ của chúng tôi thì nhiều nhưng chúng tôi chỉ trình bày những điều mà chúng tôi tin là sẽ thực hiện được còn nếu hứa quá nhiều rồi không thực hiện được thì điều đó chỉ có tính cách “dân túy” nghĩa là cứ hứa đại những gì cử tri thích nghe chứ chưa chắc đã thực hiện được và nếu thực hiện nhưng với sự tài trợ giúp đỡ của những cá nhân hay tổ chức chính trị nào đó thì chúng tôi PHẢI CÂN NHẮC THẬT KỸ vì chúng tôi khẳng định lại một lần nữa:

“CỘNG ĐỒNG VN vùng HTĐ PHẢI LÀ MỘT CỘNG ĐỒNG HOẠT ĐỘNG ĐỘC LẬP, KHÔNG ĐỂ CHO BẤT KỲ CÁ NHÂN HAY TỔ CHỨC NÀO CHI PHỐI, LỢI DỤNG” và thưa quý vị với thời lượng mà Liên hội cho phép chúng tôi không thể trình bày đủ chi tiết những gì mà chúng tôi dự tính, mà để dành thời gian cho Quý vị đặt câu hỏi.

Chúng tôi trân trọng cảm ơn Liên Hội CCS VNCH vùng Hoa Thịnh Đốn và Phụ cận.

Lời cuối, chúng tôi muốn thưa với Quý vị là **HÃY CHO CHÚNG TÔI MỘT CƠ HỘI!** PLEASE “TRY ME” và XIN DỒN PHIẾU CHO CHÚNG TÔI. Cảm ơn Quý vị.

*****  *****

Tóm tắt Tiểu sử Ứng cử viên
Tranh cử chức Chủ Tịch CĐNVQGTNCSHN/HTĐ&PC

THÂN THỂ

HỌ & TÊN: Huỳnh Thị Trúc Nương

NGÀY & NƠI SINH: Bạc Liêu-Việt Nam,

CHA: Ông Huỳnh Hữu Vị, Cựu giáo sư toán trường Trung học Petrus Ký-Sài Gòn, cựu SVSQ Khóa II Trừ Bị Thủ Đức, cựu Đại tá Chỉ Huy Trưởng Trung Tâm Ấn Loát Ấn Phẩm Bộ Tổng Tham Mưu Quân Lực VNCH. Ông được tưởng thưởng 15 huy chương trong đó có Đệ Ngũ đẳng, Đệ Tứ đẳng Bảo Quốc Huân Chương và Anh Dũng Bội Tinh.



MẸ: sinh trường tại Mỹ Hội Đông (Long Xuyên).

Bên ngoài tôi đã tích cực hỗ trợ Đức Thầy Huỳnh Phú Sổ về cả hai mặt *Giáo Pháp* và việc *chống Việt Minh cộng sản*. Dượng Hai tôi là cô Hải Quân Thiếu tá Nguyễn Văn Thà, người đã hy sinh trong trận đánh bảo vệ Hoàng Sa năm 1974. Cậu tôi, Phạm Thanh Liêm, Đại úy Biệt Động Quân Biên Phòng đã tử trận và mất tích trong trận đánh đồn điền Chup, Kampuchia. Ngoài ra còn năm thân nhân ruột thịt đã phục vụ trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.

GIA CẢNH: Quả phụ. Năm 1970 thành hôn với một sĩ quan Quân đội Hoa Kỳ, DAVID J. BROWN, anh đã từng hai lần tình nguyện chiến đấu tại Việt Nam sau đó bị thương nặng. [Cố Thiếu tá David Brown mất Ngày 29 Tháng 4 năm 2015.](#)

HỌC LỰC:

- 1965:** Tốt nghiệp Trung học (ban Khoa học) tại trường trung học Ma-ri-cà-ri (*MARIE CURIE*)
- 1965:** Sinh viên Đại học Văn Khoa-Sài Gòn, ban Anh Văn
- 1967:** Du học Hoa Kỳ
- 1971:** Tốt nghiệp Cử Nhân Kinh tế và Thương Mại tại Đại Học INDIANA, Bloomington, Indiana
- 1980-1982:** Thụ huấn Chương trình Cao Học “Kinh Tế Thị Trường” tại Đại Học North Carolina.

HÀNH TRÌNH SỰ NGHIỆP (*Work experiences*):

- 1965-1966:** Giảng Viên Trường đào tạo Thông Dịch Viên (Central Training Institute) tại Chợ Lớn-Việt Nam
- 1966-1967:** Giảng Viên Trường Sinh Ngữ Quân Đội, Bộ Tổng Tham Mưu
- 1971-1973:** Làm việc cho Cơ Quan Xã Hội Quân Đội: Fort Riley, Kansas-Hoa Kỳ
- 1973-1975:** Làm việc tại Văn Phòng Quản Trị Tài Chánh Và Đầu Tư của bốn trường Đại Học: Claremont, Pomona, Scripps và Harvey Mudd, Claremont Colleges California
- 1975-1978:** Giảng Viên tại NWTI (Northeast Wisconsin Technical Institute) Green Bay, WI;
- 1975-1978:** Chủ Tịch Cộng Đồng Việt Nam Green Bay, Wisconsin
- 1975-present:** Chuyên Viên Tài chánh Địa Ốc (Frontier Savings and Loan)
- 1978-1979:** Phục vụ/giúp đỡ Thuyền nhân Việt Nam tại Phi Luật Tân. Giúp soeur Pascale Lê thị Triều xây nhà nguyện, lo nước uống, thức ăn và tiếp tay với Cao Ủy Ty Nạn LHQ lo định cư thuyền nhân
- 1983-2002:** Chuyên viên thiện nguyện tại Bệnh viện Cựu Chiến Binh (Veterans Medical Center, Washington, D.C.)
- 1987-2009:** Chuyên viên địa ốc và cơ sở thương mại
- 2007-present:** Thành viên ACAT (Anti Communism Action Team) - một tổ chức chống Cộng của Hoa Kỳ
- 2013-present:** Thủ quỹ Hội Thiện Tâm
- 2015-present:** Thủ quỹ Hội Cao Niên quận Fairfax, Virginia
- Phát thực phẩm cho các gia đình lợi tức thấp** tại Nhà thờ Columbia Baptist, Falls Church, Virginia
- 2014-2016:** Ủy viên Văn Phòng Thường Trục Cộng Đồng VN vùng Hoa Thịnh Đốn
- Thành viên nhóm Cư An Tư Ngụy**, hậu duệ Sinh viên Sĩ quan Trừ bị Thủ Đức

□ **2016-2018:** Hội Trưởng Hội Phụ Nữ Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2018.

Xin cảm ơn Quý vị đã lắng nghe.

KÍNH CHÀO,
Huỳnh Thị Trúc Nương

Nguồn: Internet E-mail by Nhất Hùng & MĐ Trịnh Tường Vân chuyển

*Đăng ngày Thứ Ba, June 7, 2016
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTĐ/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH*